



Mã số: **GBK /KGC**

Thông Qua: 8/17/06

Cập Nhật/Tái Thông Qua: 5/02/13; 9/24/15; 8/23/18

(Các) Mã Số Mã Số Nguyên Thủy: GBK/JFCG/KGC

## **Cấm Sử Dụng, Phân Phối hoặc Buôn Bán các Sản Phẩm Thuốc Lá hoặc các Thiết Bị Hút**

### **Định Nghĩa**

Với mục đích của chính sách này, các “sản phẩm thuốc lá” được định nghĩa bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ loại thuốc lá nào được đốt hoặc không được đốt, xì gà, tẩu thuốc, thuốc lá đình hương và bất kỳ sản phẩm hút thuốc nào khác, thuốc lá nhỏ, còn được gọi là không khói, nhúng, nhai hoặc hít. Điều này không bao gồm các sản phẩm được USFDA phê duyệt để bán dưới dạng sản phẩm cai thuốc lá hoặc cho bất kỳ mục đích trị liệu nào khác, nếu được bán trên thị trường và chỉ bán theo mục đích được phê duyệt.

Với mục đích của chính sách này, “các thiết bị hút” có nghĩa là một thiết bị có thể được sử dụng để phân phối nicotine hoặc cannabinoids dưới dạng hơi hoặc khí dung cho người hít vào từ thiết bị hoặc thành phần của thiết bị; hoặc một chất dưới bất kỳ hình thức nào được bán cho mục đích hóa hơi hoặc khí dung bằng thiết bị cho dù thành phần hoặc chất đó được bán hay không được bán riêng. Điều này không bao gồm các sản phẩm được USFDA phê duyệt để bán dưới dạng các sản phẩm cai thuốc lá cho bất kỳ mục đích trị liệu nào khác, nếu được bán trên thị trường và chỉ được bán theo mục đích được phê duyệt.

### **Nhân Viên**

Việc sử dụng, phân phối hoặc buôn bán các sản phẩm thuốc lá hoặc các thiết bị hút bởi nhân viên trên khu vực của khu học chánh, bao gồm bãi đậu xe, trong các phương tiện di chuyển thuộc sở hữu của khu học chánh, các xe thuê hoặc cho thuê hoặc cách nào khác trong khi đang làm nhiệm vụ, tại hoặc ngoài cơ sở của học khu thì đều bị cấm.

Nhân viên được ủy quyền sử dụng bất kỳ các phương tiện di chuyển cá nhân nào để vận chuyển học sinh của học khu đến các hoạt động do khu học chánh tài trợ đều bị cấm sử dụng các sản phẩm thuốc lá hoặc các thiết bị hút trong các phương tiện di chuyển đó trong khi học sinh đang dưới sự chăm nom của họ.

Tất cả quần áo, túi xách, mũ và các vật dụng cá nhân khác được nhân viên sử dụng để trưng bày, quảng bá hoặc quảng cáo các sản phẩm của thuốc lá hoặc các thiết bị hút đều bị cấm trên tất cả các khu vực của khu học chánh, bao gồm bãi đậu xe, trong các tòa nhà của trường, trong các hoạt động do khu học chánh tài trợ, hoặc trong các phương tiện di chuyển của khu học chánh.

Nhân viên vi phạm các chính sách này có thể dẫn đến hành động kỷ luật lên đến và bao gồm cả việc sa thải.

## **Cộng Đồng và các Tình nguyện Viên**

Việc sử dụng, phân phối hoặc buôn bán các sản phẩm thuốc lá hoặc các thiết bị hút của tất cả những người khác trong khu vực của khu học chánh, bao gồm bãi đậu xe, trong xe của khu học chánh, trong hoặc ngoài các cơ sở của khu học chánh đều bị cấm. Các tình nguyện viên, khi hoạt động trong khả năng tình nguyện ngoài các cơ sở, trong khi học sinh đang được họ chăm nom, bị cấm sử dụng, buôn bán hoặc giao thuốc lá hoặc các thiết bị hút. Các tình nguyện viên được phép sử dụng bất kỳ phương tiện di chuyển cá nhân nào để vận chuyển các học sinh của khu học chánh đến các hoạt động do khu học chánh tài trợ đều bị cấm sử dụng các sản phẩm thuốc lá hoặc các thiết bị hút trong các phương tiện di chuyển đó trong khi học sinh đang được họ chăm nom.

Việc vi phạm chính sách này của tất cả những người khác không phải là các học sinh hoặc nhân viên có thể dẫn đến việc loại bỏ cá nhân khỏi ra khỏi cơ ngơi của khu học chánh. Khu học chánh có quyền hạn chế sự tiếp cận đến cơ ngơi của khu học chánh bởi những cá nhân mà không hành động tuân thủ theo chính sách này.

## **Các Hợp Đồng Thương Mại**

Sự quảng cáo cho các sản phẩm thuốc lá hoặc các thiết bị hút đều bị cấm trong tất cả các ấn phẩm do khu học chánh tài trợ, trong tất cả các tòa nhà của trường, trong các khuôn viên khu học chánh, bao gồm cả bãi đậu xe, và tại tất cả các sự kiện do khu học chánh tài trợ. Việc khu học chánh chấp nhận các quà tặng hoặc tiền tài trợ từ các sản phẩm thuốc lá và các ngành công nghiệp thiết bị hút cũng bị cấm tương tự. Khu học chánh sẽ không ký hợp đồng với các trường công hoặc trường tư lựa chọn khác mà cho phép học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá hoặc các thiết bị hút trong khuôn viên trường.

## **Thực Thi**

Chính sách này sẽ được thi hành mọi lúc suốt cả ngày, tuần và năm. Tổng giám thị hoặc người được chỉ định sẽ triển khai các hướng dẫn cần thiết để thực hiện chính sách này, bao gồm các quy định để thông báo chính sách của khu học chánh, thông qua các phương tiện như các sổ tay nhân viên, các bản tin, đưa vào các chương trình sự kiện của trường, biển báo tại các địa điểm thích hợp; các hậu quả kỷ luật; và các quy trình để nộp và xử lý các khiếu nại về việc vi phạm các chính sách của khu học chánh.

## **HẾT PHẦN QUY ĐỊNH**

---

### **(Các) Điều Luật Tham Chiếu:**

[ORS 332.107](#)

[ORS 336.227](#)

[ORS 339.883](#)

[ORS 431A.175](#)

[ORS 433.835 to - 433.990](#)

[OAR 581-021-0110](#)

[OAR 581-053-0230\(9\)\(s\)](#)

[OAR 581-053-0330\(1\)\(m\)](#)

[OAR 581-053-0430\(12\)](#)

[OAR 581-053-0531\(11\)](#)

Đạo Luật Ủng Hộ Trẻ Em (Pro-Children Act of) 1994, 20 U.S.C. §§ 6081-6084 (2017).

### **(Các) Tài Liệu Tham Khảo:**

KGC/GBK - Cấm Sử Dụng, Phân Phối hoặc Buôn Bán các Sản Phẩm Thuốc Lá hoặc các Thiết Bị Hút (Prohibited Use, Distribution or Sale of Tobacco Products or Inhalant Delivery Systems)

Prohibited Use, Distribution or Sale of Tobacco Products  
or Inhalant Delivery Systems\*\* - GBK /KGC